



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นผลกระทบ

1. ความเสี่ยงกรณีทหารอียิปต์-เด็ก 9 ขวบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, nationtv, newtv.)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ศบค.ชุดเล็กได้จัดทำมาตรการการกักตัวผู้เดินทาง ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือรัฐจัดประชุมสัมมนา จ.ระยอง 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและเอกชน 3.จัดการแข่งขันฟุตบอลรูปแบบใหม่ที่ระยองเป็นที่แรก โดยมีผู้ชมแบบ New Normal 4.จัดการแสดงสด คอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ มีผู้ชมเข้าร่วมงานได้ 5.จัดกองถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยก.การท่องเที่ยวฯ จะเชิญลูกค้าประจำจาก ต่างประเทศเข้ามา โดยให้พักในลักษณะ Villa Quarantine และถ่ายทำในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่มที่ระยองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การสอบสวนโรคผู้สัมผัส ใกล้ชิดเสียงสูง 12 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อแต่ต้องกักตัวต่ออีก 14 วัน ส่วนข่าวคนระยองเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ต้องกักตัว 14 วัน ปลัดมท.สั่งแล้วว่าคน ระยองเดินทางกลับบ้านหรือไปที่ต่าง ๆ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องกักตัว ยกเว้น 12 คนที่มีความเสี่ยง

ส่วนกรณีของคณะทูตชุดาน มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูง 7 ราย เป็นสมาชิกในครอบครัว 5 ราย และเจ้าหน้าที่สถานทูต 2 ราย ทุกรายจะต้องกักตัวใน พื้นที่ 14 วัน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ 28 ราย ผลไม่พบเชื้อ และมีลูกบ้านในคอนโด 346 ราย ส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ และมีอีก 97 รายอยู่ระหว่างการรอผล สำหรับการตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจรวมทั้งสิ้น 4,206 ตัวอย่าง วันที่ 15 ก.ค. ตรวจ 1,252 ราย ส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ เหลือรอผล 5 ราย วันที่ 16 ก.ค. ตรวจ 1,244 ราย ไม่พบเชื้อ 562 ราย รอผล 680 ราย ที่คอนโดมิเนียม One X มีผู้สมัครใจตรวจวันที่ 16 ก.ค. 97 ราย ผลไม่พบเชื้อ ส่วนการใช้ แอปพลิเคชันไทยชนะ มีผู้ลงทะเบียนห้างแพชชั่น 394 ราย ตามตัวได้ 344 ราย ที่เหลือรอรับเข้ามาตรวจเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, thestandard, thailandplus, workpointtoday, thebangkokinsight, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, สำนักข่าวไทย, Thaipbs, innnews) ทีวีช่อง 5, 9

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. ผู้บริหารจังหวัดระยอง และผู้เกี่ยวข้อง แถลงขอโทษประชาชนชาวระยองอย่างเป็นทางการ กรณีมีทหารอียิปต์ติดโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่ จากนั้นจะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้กลับมาเร็วที่สุด โดยโครงการ/งานของกระทรวงต่างๆ จะไปจัดที่ระยอง เริ่มต้นที่สธ.จะมาสัมมนาในระยอง วันที่ 3 ส.ค.นี้ ขณะที่นายก อบจ.จะประกาศจ่าย 1 แสนบาท ให้กับคนที่เป็นที่ระยองแล้วติดโควิด 19 นอกจากนี้ บริษัทเอกชนจะทำกรรมธรรม์ประกันภัยให้คนที่เดินทางมาระยองแล้วติดเชื้อด้วย ส่วนที่ประกาศว่าใครติดเชื้อโควิดหลังจากที่ระยองให้มารับ 50,000 บาท จากที่ปรึกษา รมช.สธ. เป็นการพูดกับชาวฉะเชิงเทราเท่านั้น และขอใช้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสทำโมเดลควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญขอให้เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย อย่างเข้มงวดต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, tnnthailand, thaiPBS, kapook

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพลสเฟซบุ๊กฯ สามารถเดินทางมา จ.ระยอง ได้ตามปกติ และกลับจากระยองไปจังหวัดอื่นก็ไม่ต้องกักตัว หากกังวลว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ติดต่อสสจ.ในพื้นที่หรือกรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สุเทพ เพชรมาศ ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ทหารอียิปต์มาเดินห้างแพชชั่นเกือบ 5 ชม. ตรวจพบผู้ที่มาเดินห้างในวันเวลาดังกล่าว 394 คน ซึ่งยังเหลืออีก 65 คน ขอให้เข้ามาตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า กรณีของ จ.ระยอง เรากำลังรับมือกับความตื่นตระหนก ความกลัว ความโกรธของประชาชน จุดสำคัญคือต้องทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยจะสื่อสารไปในทุกแพลตฟอร์ม จะถอดบทเรียนกรณีระยอง เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไข ทั้งนี้ ขอให้อย่ากังวลหรือตีตราคนที่มาจาก จ.ระยอง หากพื้นที่ไหนให้กักตัวจะมีการออกแนวปฏิบัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-จ.อุดรธานี ตรวจเข้มผู้โดยสารจากระยอง กักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 54 ราย ขณะที่รพ.อุดรธานียืนยันไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 มารักษาตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, newtv, Nationweekend, kapook)

-ศบค.กทม. เตือนประชาชนที่ไปสถานที่เสี่ยงในจ.ระยอง ระหว่าง 8-11 ก.ค. แล้วไม่แจ้งจนท. จะปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามความในมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, 77kaoded

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงราย และนครราชสีมา ออกประกาศให้ผู้เดินทางมาจาก จ.ระยอง และมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง คือ โรงแรม D VAREE, ห้าง PASSIONE (ແหลมทอง) และห้างเซ็นทรัลสาขาระยอง หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและคณะ ในช่วงวันที่ 8-10 ก.ค. แยกกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า

-พวจ.นครราชสีมา เผยมี 7 คนรายงานตัวมาจาก จ.ระยอง โดย 6 ราย ผลตรวจเป็นลบ ส่วนอีก 1 ราย อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ ทั้งหมดอยู่ที่ Hospital Quarantine ที่ อ.ปากช่อง และ อ.เมืองนครราชสีมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, แนวหน้า, nationtv.

-นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมติ นพ.สสจ.พะเยา เปิดเผยว่า ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามา จ.พะเยา ได้ติดตามคัดกรองเฝ้าสังเกตอาการและกักตัว 14 วัน ขณะนี้มี 15 ราย และมี 2 รายที่มีอาการป่วย แต่ตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, TNN) ทีวีช่อง 5, 9

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรค COVID-19 ใน จ.ระยอง และ กทม. วันที่ 14 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจหาเชื้อ 1,336 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ มีประชาชนใน กทม. มารับการตรวจหาเชื้อ 267 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ วันที่ 15 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจ 1,252 คน ผลเป็นลบ 1,247 คน อยู่ระหว่างรอผล 5 คน วันที่ 16 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจ 1,244 คน และมีประชาชนใน กทม. มารับการตรวจ 97 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ประชาชนใน จ.ระยอง ที่ได้รับ SMS จากระบบไทยชนะ และประชาชนที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง ได้เดินทางมาตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยรถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัยพระราชทาน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Passione ตั้งแต่เช้า ทำให้บัตรคิว 350 ใบหมดตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละอำเภอมาช่วยตรวจทำให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ ได้ขยายเวลารถเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งไปจนถึงวันที่ 27 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า การปิดโรงเรียน 100 กว่าแห่งใน จ.ระยอง และกักตัวคนที่เดินทางมาจากระยอง 14 วัน เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเนื่องจากถูกศบค.ทำให้กลัวมานานหลายเดือน เพราะทหารอียิปต์ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โอกาสที่จะแพร่เชื้อเป็นไปได้น้อยมาก เสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนคณะที่ปรึกษาทางสาธารณสุขและความมั่นคงชุดเก่าออก แล้วเอากลุ่มอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยามาดูแลแทน เพราะไม่มีใครที่จะกดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เป็น 0 จนกระทั่งมีวัคซีนได้ มีแต่หาทางอยู่ร่วมกับโรคนี้นี้ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของประเทศรับไหว เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาเดินทางต่อไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, คมชัดลึก, nationtv.

-เพจหม่อมโพธิ์ดำ โพสต์เตือนว่า อย่ามาตีแตกเพราะ V.I.P ประเทศไทยเราวมมือกันดีจนยอดผู้ติดเชื้อน้อยและทั่วโลกให้คำชื่นชม สงสารชาวระยอง ต้องมาเดือดร้อนจากการกระทำของพวกอภิสิทธิ์ชน ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thaiPBS

-นายสนธิญา สวัสดิ์ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นคำร้องต่อป.ช. แฉคำร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่าไม่ควรเอาผิดนายกฯ และ ศบค. กรณีอุปทูตชูดาน-ทหารอียิปต์ ควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดีกว่า เชื่อว่าในอีก 2-3 วันจะมีความชัดเจนว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ จ.ระยอง อย่างไร

2.จนท.สถานทูตเอสโตเนียไม่เข้าสถานที่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง

-เจ้าหน้าที่สถานทูตเอสโตเนีย 1 คน ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ พยายามขอเข้าพักในคอนโดย่านสุขุมวิทโดยอ้างสิทธิทางการทูต แต่เจ้าหน้าที่ของคอนโดปฏิเสธเพราะห่วงความปลอดภัยของลูกบ้านจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สถานทูตเอสโตเนียได้นำผลตรวจจากประเทศต้นทางและผลตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิมายืนยัน และอ้างเอกสารจากก.การต่างประเทศ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวกักตัวเอง 14 วัน สุดท้ายก.การต่างประเทศได้ประสานกับผู้แทนสถานทูตเอสโตเนีย และยินยอมย้ายไปพัก state quarantine ที่ก.การต่างประเทศจัดไว้ให้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

-นิตiconคอนโดย่านสุขุมวิท เผย กรณีทูตหญิงเอสโตเนียติดต่อเข้าพัก เจ้าหน้าที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ระบุว่า เป็นเรื่องระหว่างสถานทูตกับนิติบุคคล จึงขอให้ประสานเรื่องกันเอง ซึ่งจากการพูดคุยกับสถานทูต ทราบว่าที่ทูตรายนี้จะเข้าพักที่คอนโดเนื่องจากยังไม่มียกเว้นเกี่ยวกับการเข้าพำนักของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติจากทางการไทยออกมาอย่างชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนปรนฯ คาดการณ์ว่า ที่ประชุมจะมีการหารือถึงมาตรการดูแลผู้ที่ได้รับการยกเว้นสิทธิพิเศษให้เข้ามาในประเทศ ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีบุคคลจากสถานทูตเอสโตเนีย 1 คนขอเข้าพักในคอนโดมิเนียม จนเกิดความสับสนเรื่องการกักตัว รวมถึงการอุดช่องโหว่กรณีทหารอียิปต์ของจอดเครื่องบินที่สนามบินอู่ตะเภา และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.ระยอง นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนบทบาทการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในภาวะวิกฤต หลังเกิดปัญหากระทบความเชื่อมั่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, sanook, thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า ล่าสุดนักการทูตดังกล่าวได้เข้าพัก รร.แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็น ASQ โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง อย่างไรก็ตาม ศบค.ชุดเล็กได้ข้อสรุปว่า ต่อไปบุคคลทั้งหมดที่เข้าประเทศไทยรวมทั้งนักการทูต ต้องกักตัวใน State Quarantine เป็น

ประเด็นข่าว

เวลา 14 วัน ทุกกรณี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การใช้เอกสิทธิ์ทางการทูต เพียงที่พำนักของสถานทูตที่จะต้องกักตัวเป็นคอนโดมิเนียม จึงต้องปรับมาที่ state quarantine ซึ่งตามมาตรฐานจะมีการตรวจหาเชื้อ 2 รอบ ช่วงแรกของการเข้าพัก และช่วงประมาณวันที่ 11-13 ของการเข้าพัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thestandard, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, newtv, nationtv, tnnthailand, workpointtoday, thebangkokinsight)

-โฆษก ก.การต่างประเทศ ชี้แจงทวิตไลน์ของนักการทูตเอสโตเนีย ตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงไทยได้ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2 รอบ ผลเป็นลบ ยืนยันนักการทูตที่เข้ามาต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของ ศบค. ซึ่งศบค.ชุดเล็กจะมีการทบทวนมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาของนักการทูตให้เข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกันก.การต่างประเทศได้เชิญตัวแทนสถานทูตและสถานกงสุลทุกแห่งในไทยมาทำความเข้าใจมาตรการของไทยอีกครั้ง โดยต้องรอผลตรวจเชื้อก่อนจึงจะออกจากสนามบินได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีนักการทูตเอสโตเนียขอใช้สิทธิ์กักตัวในคอนโดมิเนียม ย่านสุขุมวิท ว่า เป็นคณะทูตที่มีข้อยกเว้นแต่ต้องอยู่ในกรอบที่เรากำหนด ที่ผ่านมามีปัญหาคือเข้ามาอย่างถูกต้อง แต่เข้าพักในสถานที่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต้องหามาตรการแก้ไขกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ขอบคุนประชาชนที่ช่วยกันสอดส่อง สนับสนุนการทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากกรณีที่ผ่านมาบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเข้าพัก ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกำหนดที่เหมาะสมและรัดกุม โดยก.การต่างประเทศได้มีเอกสารแจ้งแก่คณะทูตประเทศต่างๆ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือสมาชิกทางการทูตทั้งหมด ผู้แทนทางกงสุล และองค์กรระหว่างประเทศ (DCIOs) ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ให้เข้าสถานที่กักกันเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันอย่างเคร่งครัด 2.ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2563 สมาชิกของ DCIOs และครอบครัว จะต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ที่สนามบิน และ 3.รัฐบาลไทยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและประเมินมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับ DCIOs โดยกระทรวงจะแจ้งให้ทราบข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงใดๆ ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย ประจำประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องนักการทูตเอสโตเนีย ว่า ข้อเท็จจริงเป็นนักการทูตของ EU ประจำประเทศไทย ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ EU ดังนั้น EU จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

3.กักต้งตัวหนีเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า หลังศบค.ผ่อนคลายกักต้งตัวที่ จะทำให้มีแรงงานต่างเมียนมา กัมพูชา ลาว เข้ามามากในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้อาจมีแรงงานต่างชาติดลักลอบเข้ามาและมีความเสี่ยงสูงต่อการมีผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในประเทศ จะเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 22 ก.ค.นี้ พิจารณาให้ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศต้องเข้าสู่มาตรการกักกันตัว 14 วัน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับกุมแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศมาตรวจสอบและกักตัว 14 วัน

4.คัดค้านการกักตัวทหารบกจากสหรัฐฯ ที่หัวหิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ

-นายพรเทพ วิสุทธิวัฒน์ศักดิ์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับข้อมูลจากประชาชน อ.หัวหิน เรื่องรัฐบาลจะนำเจ้าหน้าที่ทหารบก 151 คน ที่กลับมาจากภารกิจที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มากักตัวที่สวนสนประดิพัทธ์ ทำให้ประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดความสับสนและจะกระทบกับการท่องเที่ยวที่เพิ่งฟื้นตัว หากเป็นเรื่องจริงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบ และควรกำหนดสถานที่ที่เหมาะสม เช่น รพ.ทหารที่มีขอบเขตจำกัด ค่ายทหารที่มีความพร้อม

5.การระบอบรอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, tnnthailand, thaiPBS)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า การระบอบของโควิด 19 รอบที่ 2 มีความเป็นไปได้แต่อาจจะเกิดขึ้นแบบช้าๆ และแม้ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกันกว่า 50 วัน แต่มีโอกาสได้รับเชื้อจากแหล่งอื่น เช่น เกาหลีใต้ เยอรมนี และจีน ที่พบเชื้อติดมากับหีบห่อพัสดุ สิ่งที่คุณไทยทำได้ คือ ต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน วันระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการเช็กอิน เช็กเอาท์ ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งทำให้ภาครัฐสอบสวนโรคได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กังวลแรงงานต่างด้าวที่เข้าผ่านช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีการคัดกรอง

6.เชื่อก่อนโรคโควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ม.คิงส์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ รายงานผลการศึกษาในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว 63 ราย พบมี 60 รายที่ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับที่น่าจะสามารถ

ประเด็นข่าว

ป้องกันโรคได้ แต่เมื่อติดตามต่อพบว่าภูมิคุ้มกันลดลงจนต่ำกว่าระดับที่จะป้องกันได้ และบางส่วนหายไป แสดงว่าอาจไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติได้ จึงอาจจะเกิดการติดเชื้อซ้ำ หรือวัคซีนไม่ได้ฉีดแค่ครั้งเดียว นอกจากนี้ ยังพบว่ากลายเป็นไข้ไปแล้วอย่างน้อย 6 สายพันธุ์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าอาการป่วยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตมีความรุนแรงของโรคหรือวัคซีนที่กำลังพัฒนาหรือไม่

7. ร้องเรียนขับขอยสุขุมวิท 11 ไม่มีมาตรการป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ชาวบ้านในสุขุมวิทซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตทวีวัฒนา กทม. ร้องเรียนขับแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท 11 เปิดให้บริการเกินเวลา ลูกค้าเข้าแถวต่อคิวเข้าขับโดยไม่มีการเว้นระยะห่าง และภายในร้านมีนักเที่ยวแออัดกันอยู่ 500-600 คนแทบทุกคืน

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษา สธ. และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า อยากให้ความกังวลอยู่ในระดับเหมาะสมเพื่อตระหนักป้องกันตัวเอง ส่วนหน่วยงานภาครัฐได้ทบทวนช่องว่างเพื่อพัฒนาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โอกาสเกิดการแพร่ระบาดใน จ.ระยอง ต่ำมาก ไม่จำเป็นต้องปิดกั้นพื้นที่ ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองเช่นเดียวกับการเดินทางไปที่อื่นๆ ตามมาตรการของสธ. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเทศไทยยังมีโอกาสพบผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ขอให้ประชาชนอย่ากังวลและป้องกันตัวเองให้ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นพ.สมชัย สิริทองงาม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เข้าใจในสถานการณ์ความรู้สึกของประชาชน จ.ระยอง แต่ไม่ว่าจะมีการระบอบรอบ 2 หรือไม่ การต่อสู้กับโควิดต้องสู้ด้วยความรู้ มีความตระหนัก ไม่ตระหนก สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนต้องมีสติ มีจิตใจเข้มแข็ง ใช้ความรู้ทำตัวเองให้ปลอดภัย และติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, innnews, mthai

-นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุในว่า ยาเหลียนฮัว ซิงเวิน ที่มีงานวิจัยรับรองได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัยประสิทธิภาพถือเป็นต้นแบบที่ดีและศึกษาต่อไปเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโควิด19 ในระดับเบาและปานกลาง ได้ แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาดังกล่าว ดังนั้น กรมฯ โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานในประเทศไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard, Chiangmainews

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ กรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์ทุกสังกัดเตรียมความพร้อมเตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยืนยันว่าพร้อมรับกับสถานการณ์ระบาดในอนาคต หากเกิดขึ้นจริงมีเตียงรับได้กว่า 20,000 เตียงทั่วประเทศ มีเครื่องมือ ยาต่างๆ พร้อมดูแลอย่างมีคุณภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ โดยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขณะนี้ไทยสามารถผลิตได้เองวันละ 3 ล้านชิ้น หน้ากาก N95 มีอยู่กว่า 1.7 ล้านชิ้น สามารถดูแลผู้ป่วยได้เกือบ 10,000 เคส ชุด PPE ผลิตได้เองในประเทศและซักใช้ซ้ำได้ ยานำมาใช้รักษาได้อย่างเพียงพอ เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ มีสำรองแล้วกว่า 600,000 เม็ด ใช้ดูแลผู้ป่วยได้กว่า 10,000 เคส ยาแรมเดซิเวียร์สำรองไว้ 33 ราย และบริษัทผู้ผลิตกำลังมาขึ้นทะเบียนกับ ออย. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแบชพีค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkok insight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทวีตทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย มาจากชุดานไพลด์เดียวกับด.ญ.ชุดาน ถึงไทยวันที่ 10 ก.ค. ประกอบด้วย 1.หญิงไทยอายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา ตรวจครั้งแรกแรก 14 ก.ค. พบยืนยันแต่ไม่มีอาการ 2.หญิงไทยอายุ 23 ปี อาชีพนักศึกษา ตรวจวันที่ 14 ก.ค. พบเชื้อไม่มีอาการ และ 3.หญิงไทยอายุ 28 ปี ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.ค. พบมีเชื้อ และมีอาการไข้ ไอ เสมหะ ผู้ป่วยสะสม 3,239 ราย หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รักษาหายรวม 3,096 ราย ยังรักษาในรพ. 85 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงนักฟุตบอลต่างชาติจะเข้ามาเตะในเมืองไทย ว่า กลุ่มนี้ไม่ใช่แขก VIP แต่เข้ามาตามที่ได้รับอนุญาตและมาด้วยเครื่องบินส่วนตัว เป็นนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นชาวโครเอเชีย 1 คน และเซอร์เบีย 2 คน มาลงที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งมีระบบคัดกรองของกรมควบคุมโรคดูแลอย่างดี ถ้าผลตรวจเป็นบวกต้องนำตัวมารักษา แต่ถ้าผลตรวจเป็นลบจะบินไปลงที่สนามบินบุรีรัมย์ และเข้ากักตัวภายใต้การมาตรการของ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดพื้นที่และเตรียมความพร้อมรับรองจากสาธารณสุขและกลาโหม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, sanook, thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่บอกว่าจะทบทวน คือ ทบทวนการทำงานให้ละเอียดยิ่งขึ้น ทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ถอดใจ

ประเด็นข่าว

ขอบคุณทุกคำที่เป็นข้อดีชม แนะนำ ถือว่าได้เรียนรู้และนำมาทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี **สื่อที่นำเสนอ** : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, mcot

-กพท.ออกประกาศแนวปฏิบัติให้บริการผู้โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ คุมเข้มเครื่องเข้าเหมาลำ ผู้โดยสารทุกคนต้องมีใบตรวจโรคว่าปลอดโควิดถึงจะออกบัตรโดยสารได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล พัฒนาการสกัด RNA ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากตัวอย่างแบบง่าย และชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว เหมาะสำหรับการตรวจเชิงรุก มีความจำเพาะ 100% ความไว 92% และมีความแม่นยำ 97% สามารถแสดงผลได้ภายใน 75 นาที อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าชุดสกัดจากต่างประเทศ โดยมีบริษัทเอกชนสนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ,

-นายธนกร สยสัญญ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ไปรับตัวคนไทย 14 คน จาก ตม.ปอยเปต เข้ามาส่งตรวจที่จุดคัดกรอง ไม่พบมีไข้หรือมีความเสี่ยง ทั้งหมดยอมกักตัว 14 วัน ขณะที่ นายอิวานอฟ วลาดิเมียร์ อายุ 52 ปี นักธุรกิจชาวรัสเซีย ผู้จัดการสาขาภูเก็ตของบริษัท เค.เอ็ม.เอ.พลัส จำกัด ภูเก็ต ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยตามมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษ เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา เข้ามาที่จุดคัดกรองและเข้ากักตัว 14 วัน ที่โรงแรมรอยัล เบงจ่า 39 ซอยสุขุมวิท 5 กทม.

สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.ธัญพร แก้วกาหลง อายุ 49 ปี ชาว อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังโป่ง ขอให้ช่วยเหลือ นายอนุชา แก้วกาหลง แรงงานไทยในประเทศอุซเบกิสถานกลับประเทศ หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ในประเทศอุซเบกิสถานจนขาดการติดต่อและช่วยเหลือจากสถานทูต ซึ่งจะส่งหนังสือให้กับผู้ว่าฯ รับทราบและเสนอรัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ มีแรงงานไทยตกค้างที่เมืองคัชคาตารีโอ ประเทศอุซเบกิสถาน 102 คน

-นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วย รว.แรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีอาณาเขตดูแลอุซเบกิสถาน ได้ติดต่อกับแรงงานไทยและประสานให้กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำอุซเบกิสถาน ให้การดูแลระหว่างรอเดินทางกลับไทย โดยเฉพาะแรงงานที่เจ็บป่วยเนื่องจากอุซเบกิสถานออกกฏห้ามเดินทางถึงวันที่ 31 ก.ค. และอยู่ระหว่างปิดประเทศ จึงไม่มีเที่ยวบินให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า nationtv.

-หนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ ของสหรัฐฯ เผยแพร่บทความชื่อ "No one knows what Thailand is doing right, but so far, it's working" ชื่นชมประเทศไทยที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้ผล ระบุว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัย เรื่องวัฒนธรรม เว้นระยะห่าง พันธกรรมและการสวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความเตือนคนไทยดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น หลังประเทศอินเดียพบผู้ติดเชื้อถึง 1 ล้านรายแล้ว ขณะที่ญี่ปุ่นน่าเป็นห่วง เตือนรัฐการรอตอย่าตกและลดละเลิกนโยบายที่ใช้กิเลสนำทาง คุมนักการเมืองบางกลุ่มให้ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thaiquote, nationtv.

-ก.วัฒนธรรม มอบรางวัลเกียรติยศพิเศษ ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถนำภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ข่าวสด, เดลินิวส์, TNNthailand, ไทยรัฐออนไลน์, MCOT, xinhua thai, สำนักข่าวไทย)

-**สหรัฐฯ** วันเดียวมีผู้ติดเชื้อถึง 67,632 ราย โดยครึ่งหนึ่งมาจาก 3 รัฐใหญ่ เท็กซัส -แคลิฟอร์เนีย-ฟลอริดา

-**อินเดีย** เป็นอันดับ 3 ของโลกที่พบผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคน ตามรอยสหรัฐฯ และบราซิล

-**ญี่ปุ่นและเยอรมนี** เห็นชอบที่จะผนึกความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 428 ราย เสียชีวิตอีก 3 ราย

-**อังกฤษ** พบพยาบาลเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ ที่รพ.เซนต์อิลลิงดอน ของกรุงลอนดอน ส่งผลให้ต้องแยกกักตัวเจ้าหน้าที่การแพทย์อย่างน้อย 70 คน และตรวจพบติดเชื้อแล้วจำนวนหนึ่ง

-**บราซิล** ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 2 ล้านราย เป็นอันดับ 2 ของโลก ผู้เสียชีวิตสะสม 76,688 ราย ส่วนประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนาโร มีผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นบวกอีกรอบ

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากไทย และอีก 1 รายจากรัฐยะไข่ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ และไม่ได้ติดต่อกับผู้ติดเชื้อ ถือเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกในรอบ 2 สัปดาห์

-**สเปน** สั่งฆ่าตัวมั้งค์เกือบ 100,000 ตัว หลังพบติดเชื้อโควิด 19 เกือบทั้งฟาร์ม และตรวจพบคนงานในฟาร์มติดโรค

-**ฟิลิปปินส์** เตรียมอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าระยะยาวเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วย 13,971,138 ราย เสียชีวิต 593,195 ราย และรักษาแล้ว 8,300,807 ราย

ประเด็นข่าว

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, สปริงนิวส์, nationtv.

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ทั้งหมด 13 ด้าน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มี นายอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เป็นกรรมการ เป็นต้น มีหน้าที่และอำนาจจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และพิจารณาว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ โดยประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, innnews)

-บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ ศุภรัมย์ รองประธานสภาวัฒนธรรม ยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้ นพ.ชาญชัย จันทรรวงทอง กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ขอนแก่นตามเดิม โดยพญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ ระบุ จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่า นพ.ชาญชัยมีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงและข่มขู่พยานอันเป็นสาเหตุของการโยกย้าย ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่การระบาดของโควิด-19 ระยะที่สอง ขอให้พิจารณาโยกย้ายนพ.ชาญชัยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.ขอนแก่น เพื่อความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของโรงพยาบาลและประชาชน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, nationtv.

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เก็บเกี่ยวกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อการแพทย์ฯ รุ่นแรก ก่อนส่งต่อรพ.บุรีรัมย์ ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ชี้แจงการบรรจุข้าราชการ สบส.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, บางกอกทูเดย์, สำนักข่าวไทย

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ร้องขอความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ เนื่องจากเกรงต้องรอนจนบัญชีของกรมฯ หมดอายุ ยืนยันว่า การบรรจุข้าราชการของกรมฯ ดำเนินการตามระเบียบของการบริหารอัตราว่างโดยชอบธรรม และการบรรจุพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปตามมติกรม เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พัฒนาแชทบอทให้คำปรึกษาออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus, newtv.

-กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ในการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ยุค 4.0 ผ่านระบบ Chatbot และเทคโนโลยี AI ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันทั่วถึง

แคมเปญ The Sound of Happiness

สื่อที่นำเสนอ : thestandard

-ยูนิเซฟ-กรมสุขภาพจิต-JOOX เปิดตัวแคมเปญ 'The Sound of Happiness ฟัง X เล่า = ความสุข' ส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

อก.ฉีดวัคซีนต้านไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนรอบโรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อก.ได้ร่วมกับ สสจ.สระบุรี จัดโครงการ “GPO Fight Flu 2020” เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน 2,000 คน แยกเป็น อก.จัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 600 คน ที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม และอีก 1,400 คน สสจ.สระบุรีฉีดให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ผลวิจัยการเข้าร่วม CPTPP

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา

-ผศ.ดร.ภญ.รุ่งพีพร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเรื่อง CPTPP Impact on Access to Medicines ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยศึกษาเนื้อหาของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เรื่อง Patent Linkage กับ Government Procurement ว่าจะส่งผลกระทบต่อราคา ยา ส่วนแบ่งการตลาดระหว่างผู้ผลิตในประเทศและบริษัทนำเข้า และอัตราการเติบโตของตลาดอย่างไรในระยะ 30 ปีข้างหน้า ภาพรวมของการศึกษาบอกได้ว่าหากเข้าร่วม CPTPP ค่าใช้จ่ายในด้านยาจะสูงขึ้น คือต้องใช้ในราคาแพงขึ้น ต้องพึ่งพายานำเข้ามากขึ้น และมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมยาในประเทศมีแนวโน้มลดลง ส่วนเนื้อหาของ Patent Linkage จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาของประเทศผลิตยาสามัญเลียนแบบได้บ้าง

ประเด็นข่าว

อาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นักเรียนโรงเรียนวัดควนเคิ่ง จ.นครศรีธรรมราช อาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารเที่ยงในโรงเรียน-ซื้ออาหารจากแม่ค้า นำส่งรพ.ชะอวด 32 คน จนท.เก็บตัวอย่างส่งสาธารณสุขตรวจสอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน อ.เมืองพะเยา อ.ดอกคำใต้ อ.ภูคา มายาวระหว่างวันที่ 8-13 ก.ค. 2563 จำนวน 76 ราย ในจำนวนนั้นนอนรักษาในรพ. 44 ราย ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหลายครั้ง ปัจจัยเสี่ยงคือการรับประทานข้าวเหนียวมูนที่ซื้อมาจากตลาดแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแม่ค้าในหมู่บ้านรับมาจากตลาดเช้าแห่งหนึ่งใน อ.เมืองพะเยา ผู้ป่วยทุกรายออกจากรพ.แล้ว ผลการตรวจตัวอย่างอาหารพบเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของสถานที่ในการประกอบอาหาร ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการหยุดจำหน่าย 1 สัปดาห์ เพื่อปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อมของห้องครัว

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(แนวหน้า, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี เผย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย วันที่ 9 ก.ค. 2563 พบผู้ป่วย 25,709 ราย เสียชีวิต 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 387 ต่อแสนประชากร สำหรับ จ.อุดรธานี จากต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว 525 ราย เสียชีวิต 2 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ โนนสะอาด นาเยุง และเพ็ญ ตามลำดับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ นพ.สสจ.พะเยา เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 ก.ค. 2563 จ.พะเยา พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 100 ราย อัตราป่วย 21.06 ต่อแสนประชากร เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศ สสจ.พะเยาได้จัดทำโครงการจิตอาสาปราบยุงลายด้วยความร่วมมือราชภัฏ-รัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ถูกส่งตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารักษาพยาบาลที่ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุทรพิมล ผู้บังคับการ ตชด.21 กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในค่าย ตชด.21 มีกำลังพลและสมาชิกในครอบครัวป่วยแล้วกว่า 10 ราย ได้กำชับให้กำลังพลทุกคนป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ สสจ.สุรินทร์ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พบผู้ป่วยแล้ว 550 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พื้นที่ที่พบการระบาดมาก ได้แก่ อ.กาบเชิง อ.ศรีณรงค์ อ.พนมดงรัก และอ.เมืองสุรินทร์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เบอริรี่ เอ-ซี-อี ทำให้สายตาดีขึ้นภายใน 3 สัปดาห์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบอย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ มีการโฆษณาแสดงคุณประโยชน์หรือสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่พบว่ามีจักษุแพทย์ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามที่แอบอ้างแต่อย่างใด

ดูแลคนไทยไร้สิทธิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ก.มหาดไทย ก.ยุติธรรม ก.สาธารณสุข ก.การพัฒนาสังคมฯ กทม. สสส. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สปสช. ลงนาม MOU พัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิกลุ่มคนไทยมีปัญหาสถานะทางทะเบียน ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 5.2 แสนคน

โมเดลแกนนำวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-สสส. สร้างโมเดลแกนนำแม่วัยรุ่น ถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ช่วยแม่วัยรุ่นตั้งหลักชีวิต กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ลดปัญหาครอบครัวเปราะบาง

รพ.วชิระภูเก็ตของบฯ ทำ Medical Tourism

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวถึงยุทธศาสตร์โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความก้าวหน้าของโครงการยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ว่า ได้เสนอโครงการให้สธ.แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องงบประมาณดำเนินโครงการ และทำเรื่องขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์ มีวงเงินงบประมาณ 2,967 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) 2.ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ 3.ศูนย์ใจรัก (Hospice Home) 4.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร 5.ศูนย์บำบัดรักษาโรคเรื้อรัง 6.ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์เฉพาะทางด้านการศึกษาโรคเขตร้อน 7.ศูนย์รังสีรักษา เขตอเนกามัน ศูนย์เฉพาะทางในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง